

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์"

นำเสนอเมื่อ : 9 ม.ค. 2557

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์"

ด่วนที่สุด

ที่ ศบ 04216/ 66



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300

๙ มกราคม 2557

เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์"

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา ทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 1 ฉบับ
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2557 ระดับจังหวัด จำนวน 1 ฉบับ
3. โฉร่างวีล และเกียรติบัตร

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกครูสายงานการสอน หรือครูสายงานบริหารสถานศึกษาทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีชุมชนและสังคมที่มีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม มีปัญหาที่ยากลำบากหรือความมั่นคงของประเทศ มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ทุ่เมท เสียสละ ช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนือง จนเกิดผลงนเป็นที่ยอมรับให้ได้รับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2557 โดยกำหนดรางวัลภาคละ 1 คน รวม 4 คน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ สามแสนบาทถ้วน เสมาทองคำ โฉร่างวีล และเกียรติบัตร จาก นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 16 มกราคม 2557 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้เสนอชื่อเข้ารับรางวัล ได้พิจารณาตัดสินและประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" เรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอส่งประกาศและรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 3 พร้อมทั้งโฉร่างวีลและเกียรติบัตรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา และดำเนินการมอบรางวัลให้กับผู้เสนอชื่อเข้ารับรางวัล รายชื่อดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในวันที่ เวลาที่เห็นสมควร พร้อมทั้งขอให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ จิระวุฒิ)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. 0 2288 5634 - 5 โทรสาร 0 2281 0503



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์"
ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2557

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องให้ครูมีความเป็นครูด้วยจิตวิญญาณ ทั้งปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับ และเป็นการผลิตคนให้ครูมีกระบวนการทันสมัย ใฝ่รู้และรู้คิดได้อย่างรวดเร็ว ดำเนินงานประสบความสำเร็จและพัฒนาการศึกษาของประเทศในสภาพของชุมชนสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีความยากลำบาก ภัยคุกคามทางสังคม และความมั่นคงของชาติ

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล ได้พิจารณาตัดสิน "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ และได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เสมาทองคำ โฉร่างวีล และเกียรติบัตร ในวันที่ 16 มกราคม 2557 จาก นายกรัฐมนตรี ภาคละ 1 คน จำนวนทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้

ภาคเหนือ

นายเฉลิมพล หล้าเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมิ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสุนทร ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

ภาคกลาง

นางราตรี ศรีไพพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย
(กระจ่าง สิงหเสนี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ภาคใต้

นายนิฮิลเฮาะ นิเงาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจาะเกือแย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ